

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 366\* Năm 7 / 2018 \* Chúa nhật 07 / 04 / 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn

Hương

**T**rong những ngày qua các phương tiện thông tin dồn dập đưa tin về hiện tượng sự dữ, sự ác xuất hiện nhiều hơn từ nam chí bắc của nước Việt Nam và hình như trên toàn thế giới. Người ta nói đến vụ “cưỡng hôn” (hiểu theo nghĩa hôn mà người kia không đồng ý) cả người lớn và trẻ. Người ta nói đến những vụ hiếp dâm hay hiếp dâm tập thể, vụ dâm người vì người ấy nhắc nhở tuân thủ luật lệ giao thông. Người ta nói đến những vụ các em trong trường học cùng đánh một em khác... Tất cả đều mang tính bạo lực, mạnh hiếp yếu từ trong gia đình đến trường học và những nơi khác.

Hiện tượng này đưa chúng ta tới câu hỏi lớn hơn. Phải chăng xã hội chúng ta, môi trường chúng ta sống nảy sinh những điều kiện thuận lợi cho cái ác? Phải chăng cuộc sống hiện tại đã làm chúng ta đối xử với nhau theo kiểu mạnh được yếu thua ?

Hình như công nghệ hiện đại đã tạo nên những hình thức giao tiếp cho phép con người ta ở trong tình trạng vô danh an toàn. Trong những năm gần đây, những hành vi ác ý trên mạng với những bình phẩm đũa cọt, cay nghiệt của những người nấp sau cái tên giả đã trở thành một hiện tượng gây nhiều tranh luận. Có lẽ người ta có khoái cảm về tự do và quyền lực khi được trao cơ hội để có một đời sống bí mật khác. Từ đời sống ảo, vô danh người ta nghĩ rằng hành động tội lỗi cũng được an toàn nghĩa là làm mà không bị qui trách nhiệm. Làm xong rồi, bị qui trách nhiệm rồi mới hối hận. Thế nhưng lúc đó đã muộn vì hậu quả của nó hầu như không thể sửa chữa được vì người chết, người bị tổn thương làm sao có thể đền bù cân xứng được. Chúng ta sắp bước vào tuần thương khó, sự ác lên ngôi. Đây cũng là dịp suy nghĩ về sự ác : biết đâu sự ác đang ở trong chúng ta và chờ dịp bùng lên.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

07/04/2019 CHÚA NHẬT LỄ V MÙA CHAY

### SÁM HỐI LÀ BẮT ĐẦU TRỞ VỀ

**Đức Giêsu bảo họ:** “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kể trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. (Ga 8,7-9)

**Suy niệm:** Đại văn hào Dostoievski có nói: Khi không tin có Thiên Chúa thì người ta có thể phạm bất cứ tội ác nào. Còn Thánh Kinh thì cho ta biết, khi đối diện với Thiên Chúa, người ta sẽ nhận rõ con người thật đáng tội của mình. Đối diện với tiên tri Na-than, người của Thiên Chúa, Đa-vít cúi đầu thú nhận: “Tôi đắc tội với Thiên Chúa.” Phê-rô và Gia-kêu không tránh khỏi con đau xé nội tâm khi được ánh mắt của Đức Giê-su soi thấu. Điều đáng nói, càng để cho Thiên Chúa chất vấn, người ta càng thật lòng sám hối và càng cảm nhận rõ lòng thương xót của Ngài. Đức Giê-su yêu thương những kinh sư và người Pha-ri-sêu bằng chính tình yêu dành cho người phụ nữ ngoại tình, khiến cho tất cả họ nhận ra tội mình đã phạm: người thì cúi mặt xấu hổ, kẻ thì lặng lẽ rút lui. Thật ngạc nhiên! Tin Mừng không nói gì về thái độ của mỗi người sau đó, như muốn để họ tự quyết cách hoán cải sao cho tương xứng với lòng sám hối và chịu trách nhiệm về hoạ phúc của đời mình.

**Mời Ban:** Phụng vụ mùa Chay không ngừng nhắc nhở trở về cùng Chúa. Vậy đã có thay đổi nào trong đời bạn chưa?

**Chia sẻ:** Sự tha thứ của Đức Giê-su có miễn trừ cho người phụ nữ ngoại tình chừa cải tội lỗi không?

**Sống Lời Chúa:** Xét mình kỹ lưỡng, ăn năn tội thật lòng và lãnh nhận bí tích Hoà giải và xin ơn hoán cải thực sự.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, trên thánh giá, Chúa đã làm mọi việc cần làm để yêu thương con. Xin cho con biết làm mọi việc phải làm để yêu mến Chúa.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ “Đức Kitô Sống” : Các tấm gương người trẻ noi theo

Rất nhiều hình ảnh trẻ trong Thánh Kinh và lịch sử Giáo hội có mặt trong Tông huấn Đức Kitô Sống được công bố ngày 2/4/2019. Với các tấm gương này, ĐTC Phanxicô khuyến khích các người trẻ theo bước chân các ngài.

**Hình ảnh đầu tiên là Giuse**, “một trong mười hai người con của ông Giacóp”. Là người con út của gia đình nhưng không phải là không quan

trọng. Chúa luôn có một cái nhìn trên người trẻ “ở thời mà người trẻ không được xem là quan trọng.” Giuse đã vượt tất cả các anh mình trong công việc Chúa giao phó, vì thế các anh ghen đã bán em mình làm nô lệ. Nhưng hoài công, Giuse thành người quyền lực bên cạnh vua Pharaông ở Ai Cập.

**Các vua trẻ trong Cựu Ước:** “Vua Đavít được chọn khi vua còn là một cậu bé trai”, đoạn quan trọng nhất trong đời của vua Đavít là khi ông chiến thắng người khổng lồ Gôliát. Trong khi các người khác nhiều kinh nghiệm hơn được giới thiệu, Chúa chọn Đavít vì “người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16, 7). Vua Salômôn cũng được nhắc đến vì đã xin Chúa ơn khôn ngoan.

**Các tiên tri.** “Sa-mu-en là người trai trẻ chưa tự tin, nhưng Chúa nói với Samuen”. Câu trả lời của Samuen khi Chúa gọi ông – “Lạy Chúa, xin Chúa nói, tôi tớ Chúa nghe đây” đã làm cho Samuen là nhà tiên tri vĩ đại, có mặt trong các thời điểm quan trọng của đất nước ông. Ông là người đã cho người do thái vị vua Sa-un theo lệnh của Chúa. Khi vị vua này bắt đầu làm Chúa bất bình, Chúa chỉ định Đavít cho tiên tri Samuen.

Trong Tân Ước, Dụ ngôn Người con hoang đàng, Chúa Kitô đã khen người thanh niên trẻ phạm tội đã tìm con đường ngay thẳng để trở về, trong khi người anh tưởng là trung thành nhưng lại không sống trong tình yêu và lòng thương xót.

Các hình ảnh phụ nữ cũng được Đức Phanxicô nhắc tới nhất là các cô gái thận trọng được ngài mô tả là những người cảnh giác và biết lưu ý. Qua tấm gương của họ, Đức Phanxicô xin giới trẻ “trau dồi các chuyện cao đẹp” để chuẩn bị cho một “tương lai tràn sức sống và những điều phong phú nội tâm”.

**Về các thánh,** Đức Phanxicô nhắc đến Thánh Phanxicô Assisi, còn rất trẻ và đầy cả giấc mơ, con gia đình quyền quý nhưng từ bỏ tất cả và đã nghe tiếng Chúa gọi “làm người nghèo như Chúa và sửa sang lại Giáo hội qua đời sống chứng nhân của mình”.

Các thánh nước Pháp cũng có một vị trí trong tông huấn như Thánh Têrêxa Hài đòng Giêsu, “được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện của lửa tình yêu, niềm cảm hứng nuôi sống Giáo hội”. Tấm gương của Thánh Giăng Đắc dù trẻ tuổi, đã chiến đấu cho nước Pháp chống kẻ xâm lăng”.

Chân phước người Ý Pier Giorgio Frassati, chết năm 1925 là “người trẻ có niềm vui lây lan, một niềm vui vượt rất lên nhiều khó khăn của cuộc đời”. Chân phước đã tạo một nhóm bạn để cùng đồng hành trong tình bằng hữu, tâm linh và thể thao. Rất nhiều người nghèo đã có mặt trong tang lễ cho thấy công việc tông đồ của chân phước đối với người nghèo trong đời mình.

Khi nói về vấn đề truyền thông, các mạng xã hội và quảng cáo trong giới trẻ, Đức Phanxicô nhắc đến bậc đáng kính người Ý Carlo Acutis. Theo ngài,

thiên tài máy tính trẻ tuổi, đã chết lúc 15 tuổi vì bệnh ung thư bạch cầu, đã “có thể dùng các kỹ thuật mới để truyền bá Tin Mừng, để truyền đạt các giá trị tốt đẹp”.

**Trong các thánh tử đạo**, Đức Phanxicô nhắc đến chân phước Marcel Callo, qua đời năm 1945 trong trại tập trung. Chàng trai trẻ người Pháp “trong đức tin đã an ủi các bạn cùng bị giam cầm họ phải làm các công việc lao nhọc”. Nhập ngũ năm 1943 khi Marcel Callo đã đính hôn, Marcel tiếp tục công việc công giáo tiến hành mà chân phước đã bắt đầu trước chiến tranh. Kiệt sức, chân phước chết vì đói, vì khát, vì bị đánh đập.

Trong số các thánh ngoài châu Âu, Đức Phanxicô nhắc đến Thánh Kateri Tekakwitha, người thiếu nữ trẻ của một bộ tộc ở Québec, đã chịu “bức hại vì đức tin của mình, đã đi trốn hơn ba trăm cây số trong rừng dày. Năm bốn tuổi, trong một nạn dịch bệnh, Thánh Kateri bị mất gia đình và thị lực bị suy giảm nặng nề. Theo các nhà viết tiểu sử Dòng Tên thì Thánh Kateri bị đau khổ suốt đời và qua đời trong thánh thiện năm 1680.

Cuối cùng, Đức Phanxicô nhắc đến hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1928, người “đã sống giây phút hiện tại đầy tình yêu” khi bị giam cầm dưới chế độ cộng sản. Ngài là Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn, bị cộng sản giam cầm mười ba năm, sau đó ngài qua Rôma và không thể về lại Việt Nam. Ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong hồng y năm 2001 và làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng “Công lý và Hòa bình”, ngài qua đời năm 2002.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

### ❖ **Giải tội mùa chay**

Ngoài việc giải tội sau mỗi thánh lễ, giáo xứ sẽ mời khoảng 10 cha đến giúp cộng đoàn lãnh nhận bí tích hòa giải vào ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh (15,16,17/4/2019). Xin cộng đoàn thu xếp thời gian để lãnh nhận bí tích giao hòa.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cơm Minh Đức:** 2.000.000đ. **1 giáo dân:** 600.000đ. **Shop ve chai:** 10.000.000đ. **1 giáo dân:** 1.000.000đ.